

*Côn Đảo, ngày 18 tháng 5 năm 2020*

## **BÁO CÁO**

### **Về tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung ở địa phương, cơ quan, đơn vị**

Căn cứ Công văn số 2112-CV/HU ngày 14/5/2020 của Huyện ủy Côn Đảo về việc báo cáo về tấm gương đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung ở địa phương, cơ quan, đơn vị; HĐND huyện báo cáo, đề xuất như sau:

#### **I. Tác giả và nội dung ý tưởng đổi mới, sáng tạo, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung của địa phương:**

**1. Tác giả đề xuất ý tưởng:** Bộ phận chuyên trách HĐND huyện Côn Đảo (đồng tác giả), gồm có:

- Ông Lê Minh Nhựt: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện;
- Bà Nguyễn Thị Trinh: Phó trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Bà Đoàn Thị Diệu Hiền: Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện.

**2. Nội dung ý tưởng:** Ứng dụng công nghệ thông tin và thiết lập Cổng thông tin điện tử phục vụ cho công tác điều hành, hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo.

**a. Mục đích:** Nhằm tăng cường sử dụng, trao đổi văn bản điện tử trong công việc, sử dụng hộp thư điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông cấp. Thực hiện việc chuyển văn bản qua Email điện tử một cách đồng bộ, chấm dứt việc gửi văn bản giấy đối với thư mời và các văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND huyện Côn Đảo (*trừ những văn bản có thông tin mật*). Tạo lập, duy trì Cổng thông tin điện tử HĐND huyện Côn Đảo nhằm kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho đại biểu HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ người đại biểu dân cử; đồng thời là cầu nối giữa HĐND huyện với cử tri và nhân dân huyện nhà trong việc thu thập, tiếp nhận ý kiến phản ánh của cử tri. Ngoài ra, Cổng Thông tin điện tử của HĐND huyện được thiết lập không chỉ đăng tải các văn bản liên quan đến hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND huyện mà còn mục đích tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh và huyện, các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội cũng như kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật trên địa bàn huyện... đến nhân dân và cử tri huyện nhà.

Bên cạnh đó, Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện còn tạo lập thêm Group Zalo gồm có những đồng chí chuyên trách, lãnh đạo và chuyên viên giúp việc cho HĐND huyện để thuận tiện trong việc cập nhật thông tin, báo cáo xin ý kiến cũng như chỉ đạo giải quyết công việc nhanh chóng.

## **b. Quá trình hình thành giải pháp, ý tưởng:**

Ngày từ đầu nhiệm kỳ, kể từ sau Phiên họp thứ 2 của Thường trực HĐND huyện (tháng 07/2016), với yêu cầu công khai, dân chủ, minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng bộ máy chính quyền kiến tạo và phục vụ nhân dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; Bộ phận chuyên trách HĐND huyện đã có ý tưởng và xúc tiến mọi công tác chuẩn bị như: chuẩn bị ý tưởng các chuyên mục trên Cổng TTĐT, thiết kế giao diện và các mối liên kết của Cổng TTĐT, chuẩn bị nội dung tin bài và hệ thống cơ sở dữ liệu cho Cổng TTĐT. Thời gian triển khai các nội dung này là 04 tháng (*từ tháng 7 đến tháng 10/2016*).

Trên cơ sở tham khảo giao diện Cổng TTĐT của UBND huyện và thiết kế giao diện các nội dung chuyên mục Cổng TTĐT của HĐND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và hướng dẫn của Sở Thông tin – Truyền thông tỉnh; từ tháng 11/2016 đến tháng 02/2017 (*trong thời gian 04 tháng*), Bộ phận chuyên trách đã tiến hành chạy demo và nhập dữ liệu ban đầu cho Cổng TTĐT.

Ngày 19/4/2017, sau khi các vị đại biểu HĐND huyện đã được trang cấp phương tiện thông tin điện tử (*theo Nghị quyết số 81/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định một số chế độ, định mức chi hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu*) nên trước kỳ họp thứ Tư, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất, quyết định ứng dụng công nghệ thông tin vào việc phát hành tài liệu kỳ họp, cho chuyển toàn bộ tài liệu Kỳ họp thứ Tư và các kỳ họp tiếp theo qua thư điện tử và kịp thời đăng lên Cổng thông tin điện tử để các đại biểu HĐND huyện, khách mời nghiên cứu để tiết kiệm thời gian và chi phí chuyển phát tài liệu, cũng như giúp cho cử tri có đủ thông tin theo dõi, giám sát hoạt động của HĐND huyện. Sau 02 tháng hoạt động thử nghiệm thì Cổng TTĐT của HĐND huyện hoàn chỉnh, đi vào hoạt động chính thức, ổn định từ ngày 02/5/2017 nhằm khai thác tối đa những tiện ích mà cổng thông tin điện tử mang lại.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực HĐND huyện để có được sự đồng bộ giữa công nghệ thông tin với nguồn nhân lực của Văn phòng và trình độ của đại biểu HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện chỉ đạo Văn phòng huyện tổ chức nhiều đợt tập huấn để hướng dẫn, nâng cao trình độ CNTT của đại biểu HĐND huyện và cán bộ, công chức Văn phòng. Việc làm chủ CNTT đã làm thay đổi cơ bản công tác xử lý văn bản, các đại biểu HĐND huyện làm việc trong môi trường mạng, vừa nhanh, vừa tiện ích đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch.

Ngày 24/4/2017 sau khi có chủ trương của Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-TTr.HĐND về việc thành lập Ban biên tập cổng Thông tin điện tử HĐND huyện có trách nhiệm tổ chức thu thập, biên tập, rà soát, xử lý, kiểm duyệt thông tin đảm bảo việc cập nhật kịp thời, đăng tải những nội dung văn bản, thông tin về hoạt động của HĐND huyện như: chương trình hành động, quy hoạch, nghị quyết, kỷ yếu, văn bản điều hành, thông tin về thủ tục hành chính, tin tức, sự kiện hoạt động... Định kỳ, sau mỗi Kỳ họp Ban Biên tập có trách nhiệm rà soát bổ sung những văn bản, tài liệu còn chưa được đăng tải, định kỳ 6 tháng giữa năm và cuối năm Ban biên tập cổng Thông tin điện tử HĐND huyện tổ chức họp để rà soát,

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cập nhật tin, đăng tin bài lên Cổng thông tin điện tử của HĐND huyện và hiệu quả mang lại.

Ngày 26/4/2017 UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Công văn số 3481/UBND-VP về việc tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cơ quan hành chính nhà nước. Như vậy những ý tưởng của Bộ phận chuyên trách HĐND huyện đã triển khai rất kịp thời và phù hợp với chủ trương của UBND tỉnh nêu trên.

**c. Những khó khăn ban đầu khi triển khai ý tưởng:** Sau gần một năm khi đi vào hoạt động, Cổng thông tin điện tử HĐND huyện Côn Đảo vẫn chưa phát huy hết hiệu quả, chỉ có phần lớn đại biểu HĐND huyện và số ít cử tri là thường xuyên theo dõi, đăng nhập để cập nhật, theo dõi thông tin hoạt động của HĐND huyện; một số cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện chưa sử dụng đồng bộ việc ứng dụng công nghệ thông tin trong văn bản giấy tờ, nên việc trao đổi thông tin qua hộp thư điện tử chưa phổ biến, còn chậm, chưa đồng bộ, vẫn còn tình trạng phát hành văn bản tài liệu in giấy trong công tác trao đổi thông tin.

### **3. Kết quả và hiệu quả khi áp dụng triển khai ý tưởng:**

Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2016-2021; Đầu năm 2018, ngay từ Phiên họp thứ 17 (tháng 01/2018), Thường trực HĐND huyện đã chỉ đạo Ban Biên tập cổng Thông tin điện tử HĐND huyện tập trung nghiên cứu để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các chuyên mục trên Cổng TTĐT, đổi mới thiết kế giao diện và các mối liên kết của Cổng TTĐT theo hướng tăng sự thuận tiện cho người sử dụng, tăng cường tin bài và cơ sở dữ liệu cho Cổng TTĐT, bổ sung giao diện giới thiệu về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của HĐND huyện, và thông tin về Đại biểu HĐND huyện, văn bản QPPL, liên kết với Cổng TTĐT của HĐND tỉnh,...Đồng thời, Thường trực HĐND huyện đã yêu cầu các vị đại biểu HĐND huyện, lãnh đạo các cơ quan đơn vị, 10 Khu dân cư trên địa bàn huyện sử dụng thiết bị công nghệ thông tin để truy cập tài liệu phục vụ cho hoạt động của HĐND huyện như các Kỳ họp, Phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng, hội nghị Ban và các cuộc giám sát,... Ngoài ra xây dựng, thiết kế đổi mới lại chuyên mục Kỳ yếu gồm danh mục các Kỳ họp để tiện theo dõi, truy cập, không phải mất nhiều thời gian để tra tìm tài liệu. Bộ phận chuyên trách có trách nhiệm theo dõi, tập hợp các tài liệu đã được hình thành từ lúc bắt đầu xây dựng kế hoạch đến khi kết thúc, sau mỗi Kỳ họp, Ban biên tập có nhiệm vụ sàng lọc những nội dung để chuyển sang thư mục lưu Kỳ yếu.

Kết quả thực tế cho thấy từ đầu năm 2018 tới nay, HĐND huyện đã tiết kiệm được một khoản kinh phí văn phòng phẩm, máy móc trang thiết bị không bị hao mòn do sử dụng nhiều, tiết kiệm được thời gian, nhân lực phục vụ cho các kỳ họp của HĐND huyện. Ngoài ra còn tiết kiệm rất nhiều chi phí về vật tư văn phòng phẩm cho các hoạt động khác như thẩm tra, giám sát, hành chính,...của HĐND huyện và rút ngắn thời gian các buổi hội họp do đại biểu đã có thể truy cập để lấy tài liệu nghiên cứu trước bất cứ lúc nào, kể cả khi đi công tác xa. Các tài liệu được nghiên cứu sâu hơn, kỹ càng hơn nên đại biểu có nhiều đóng góp có chất lượng vào các đề án, báo cáo

tại các kỳ họp,... Công tác chuyển tài liệu qua ứng dụng CNTT tới các đại biểu giữa 2 kỳ họp cũng đến kịp thời, gọn nhẹ hơn so với dùng tài liệu giấy như trước đây. Trang Thông tin điện tử của HĐND huyện tạo tiện ích trong tương tác giữa đại biểu với cử tri, từ đó cử tri đã có thể giám sát hoạt động của cơ quan dân cử, từ đó ngày càng đánh giá cao và càng thêm tin tưởng vào đại biểu HĐND huyện.

Việc sáng tạo, vận dụng dám nghĩ, dám làm, ý tưởng ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của HĐND huyện là một bước chuyển biến tích cực, tiến tới thực hiện “Hội đồng điện tử” của HĐND huyện trong quá trình hiện đại hóa hoạt động HĐND các cấp, thực hiện cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm và tạo phong cách làm việc mới của HĐND và đại biểu HĐND huyện trong thời kỳ công nghệ 4.0.

**II. Phương hướng phát triển ý tưởng trong thời gian tới:** Hiện nay Bộ phận chuyên trách của HĐND huyện đang xây dựng ý tưởng và dự kiến sẽ áp dụng hình thức nhân nút điện tử để biểu quyết thông qua các Nghị quyết kỳ họp, và một số nội dung khác. Đây là một trong những ý tưởng để tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ hoạt động của HĐND huyện sắp tới, nhất là phục vụ kỳ họp HĐND huyện./.

***Nơi nhận***

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- Ban Tổ chức HU;
- Các thành viên TTr. HĐND huyện;
- Các Ban và các đại biểu HĐND huyện;
- Lưu: VT+ TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Lê Minh Nhựt**